

Đức Hồng y Parolin phát biểu: Nếu có cơ hội, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tông du Trung Quốc

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Salvatore Cernuzio)



Tại Đại học Giáo hoàng Urbanô ở Rome để giới thiệu tác phẩm dành riêng cho Đức Hồng y Celso Costantini và Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, chia sẻ về cuộc đối thoại liên tục với Trung Quốc và sự trân trọng của Đức Thánh Cha đối với người dân Trung Quốc.

Thời điểm hiện tại còn quá sớm, nhưng "nếu Trung Quốc cởi mở, Đức Thánh Cha sẽ tông du ngay đến Trung Quốc, một vùng đất mà ngài luôn thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao đối với con người, lịch sử và văn hóa của đất nước này".

Đức Hồng y Pietro Parolin, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, đã nhắc lại mong muốn không bao giờ che giấu của Đức Thánh Cha Phanxicô là một ngày nào đó, ngài sẽ đến thăm quốc gia châu Á vĩ đại và "cao quý" này.

Những bình luận của Đức Hồng y được đưa ra vào chiều thứ năm, ngày 20 tháng 6, tại Đại học Giáo hoàng Urbanô ở Rome trong buổi giới thiệu cuốn sách "Đức Hồng y Celso Costantini và Trung Quốc - Người xây 'cây cầu' nối Đông và Tây."

Cuốn sách được biên soạn bởi Đức Ông Bruno Fabio Pighin, một nhà sử học người Ý và là Đại diện Giám mục trong việc đề xuất án phong chân phước và phong thánh cho Đức Hồng y Celso Costantini (1876-1958),

Ngài là Đại diện Tòa thánh đầu tiên tại Trung Quốc, và được Marcianum Press xuất bản bằng tiếng Ý.

Một lần nữa, một tháng sau hội nghị được tổ chức tại đại học Giáo hoàng Urbanô nhân dịp kỷ niệm 100 năm Công đồng Trung Quốc (Concilium Sinense), do Đức Hồng y Costantini khởi xướng, thúc đẩy và tổ chức, Đức Hồng y Parolin gợi lên hình ảnh của Đại biểu Tòa thánh đầu tiên tại Trung Quốc, người đã đặt nền móng cho một cuộc đối thoại, mà một trong những thành quả, sau nhiều thập kỷ, có thể được coi là việc ký kết Thỏa thuận với Tòa thánh về việc bổ nhiệm các Giám mục. Thỏa thuận đó đã được ký lần đầu vào năm 2018 và sau đó được gia hạn hai lần vào những năm 2020 và 2022.

Thỏa thuận về việc bổ nhiệm các Giám mục sẽ được gia hạn vào cuối năm nay.

Hồng y Parolin đã nhắc lại Thỏa thuận đó trong cuộc trò trao đổi ngắn gọn với các nhà báo bên lề buổi thuyết trình.

"Với Trung Quốc, chúng ta đang đối thoại như chúng ta đã làm trong quá khứ. Chúng ta đang cố gắng tìm ra những thủ tục tốt nhất để áp dụng Thỏa thuận đã ký vào thời điểm đó và sẽ được gia hạn vào cuối năm nay", ngài trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Sự trân trọng của Đức Thánh Cha đối với người dân Trung Quốc

Suy nghĩ của Đức Thánh Cha một lần nữa trở lại Trung Quốc vào hôm qua, khi kết thúc buổi Tiếp kiến chung hàng tuần của ngài. Khi chào hiệp hội "Những người bạn của Đức Hồng y Celso Costantini", ngài đã nhân cơ hội này để gửi lời chào "đến những người dân Trung Quốc thân yêu".

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: "Chúng ta luôn cầu nguyện cho những người dân cao quý này, những người rất dũng cảm, những người có một nền văn hóa tuyệt vời".

Đức Hồng y Parolin bình luận: "Đức Thánh Cha thực sự biết ơn sâu sắc và không bỏ lỡ cơ hội bày tỏ lòng biết ơn đó đối với người dân Trung Quốc và đất nước Trung Quốc. Có lẽ vì ngài là một tu sĩ Dòng Tên, nên ngài biết tất cả di sản của quá khứ... Chắc chắn đây là tất cả những bước giúp chúng ta ngày càng hiểu nhau hơn, để ngày càng gần gũi nhau hơn. Chúng ta hãy hy vọng rằng con đường này có thể dẫn đến một kết luận tích cực'.

Một chuyến đi có thể của Đức Thánh Cha đến Trung Quốc

Khi được hỏi về khả năng Đức Thánh Cha đến thăm Trung Quốc, đánh dấu Chuyến tông du đầu tiên đến quốc gia châu Á này, Đức Hồng y đã trả lời một cách thận trọng.

"Chắc chắn Đức Thánh Cha sẵn sàng đến Trung Quốc, thực sự ngài muốn đến Trung Quốc", ngài nói và lưu ý, "Với tôi, cho đến nay, có vẻ như vẫn chưa có đủ điều kiện để ước muốn này của Đức Thánh Cha được trở thành hiện thực".

"Trung Quốc gần gũi với trái tim chúng ta"

Sau đó, Đức Hồng y Parolin đã nhắc lại tình yêu của mình đối với Trung Quốc trong bài phát biểu tại Aula Magna của trường Đại học.

"Chúng tôi yêu mến và ngưỡng mộ Trung Quốc, con người, văn hóa, truyền thống của Trung Quốc, nỗ lực mà họ đang thực hiện hôm nay... Trung Quốc thực sự gần gũi với trái tim chúng ta, gần gũi với trái tim của Đức Thánh Cha Phanxicô và những người cộng tác của ngài."



Đường hướng của ĐHY Costantini

Tại sự kiện, ĐHY Thánh Bộ Ngoại giao Vatican đã nêu ra đường hướng của Đức Hồng y Costantini.

Cụ thể, ĐHY kể lại những giai thoại, chẳng hạn như khi Đại biểu Tông tòa đến triều yết Đức Thánh Cha Piô XII vào năm 1946 để nêu tên của một Hồng Y Trung Quốc được đưa vào Công nghị bầu cử của 32 Hồng y mới, trong đó có tên của ĐHY, và ca ngợi những nỗ lực, công việc và sự hy

sinh của Hồng y để "lan tỏa ánh sáng Phúc âm tại Trung Quốc" và trên hết là thúc đẩy một Giáo hội hội nhập văn hóa.

Kết cuộc, chính Đức Hồng y Costantini đã nhấn mạnh vào Công ước Trung Hoa tại Thượng Hải vào năm 1924, đây là nguồn cảm hứng tiên tri cho Công đồng Vatican II và đặt nền móng cho một Giáo hội Trung Quốc phát triển có đến 23 Giám mục vào năm 1963, bất chấp sự phản đối của nhiều viện truyền giáo tại Trung Quốc. Đức Hồng y Parolin cho hay: "Họ đã phác họa ra dòng dõi người Kế vị Tông đồ cho các Giám mục hiện tại".

Các giám mục Trung Quốc hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ.

"Đường hướng Costantini" trong quan hệ giữa Tòa thánh và Nhà nước lớn nhất châu Á ngày nay là "hướng đi mà Đức Thánh Cha Phanxicô cũng theo", Bộ trưởng Ngoại giao cho hay. Điều này cũng bắt nguồn từ "Thư gửi người Công giáo Trung Quốc" năm 2007 của Đức Benedictô XVI và được cụ thể hóa bằng Thỏa thuận "tạm thời" được ký tại Bắc Kinh năm 2018 về việc bổ nhiệm các Giám mục.

Nơi mà "điều kiện tạm thời", Đức Hồng y nhấn mạnh, "chỉ ra rằng đó là điểm khởi đầu". Được tái ký kết hai lần trong những năm gần đây, Thỏa thuận đã tìm ra một sự triển khai quan trọng trong các trường hợp cụ thể".

Hy vọng vẫn còn

"Những diễn biến tích cực đã ghi nhận cho đến nay", ĐHY nhận xét, "cho chúng ta hy vọng rằng sẽ có nhiều diễn biến tích cực hơn và hứa hẹn hơn nữa". "Kết quả của Thỏa thuận là tất cả các Giám mục trên đất Khổng Tử đều hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Hoàn vũ".

Do đó, vẫn còn hy vọng rằng "cuộc đối thoại và tiến trình do người Công giáo Trung Quốc khởi xướng nhằm thúc đẩy sự hòa hợp lớn hơn dưới sự hướng dẫn của các mục tử, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Thánh Cha, người đã có rất nhiều tình cảm dành cho dân tộc vĩ đại này".





Các Giám mục Trung quốc

